

..รัก 4 แบบที่ควรลาขาด...เชื่อเถอะ

นำเสนอเมื่อ : 28 มี.ค. 2552

เชื่อเถอะว่าการมีรักไม่ต่างจากการมีทุกข์(แต่ก็สุขมากนั่นแหละ)



รัก 4 แบบ ที่ไม่ควรเอาแบบอย่าง



"เชื่อเถอะว่าการมีรักไม่ต่างจากถูกรุมขู่(แต่ก็สุขมากนั่นแหละ) แต่หลายๆ เหตุผลที่ผู้หญิงอย่างเราต้องจมอยู่กับน้ำตาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ก็เพราะติดอยู่ในวังวนของความรัก แบบผิดๆ (วิธีคิด) ปฐมฉบับครั้งนี้เราเลยรวบรวมรูป แบบรักที่ผู้หญิงควรขอลาขาด อย่าง นอยก็ทำให้คุณทุกข์ขมของลง (และสุขมากขึ้น ตาม ประสาคน ปรารถนารักแท้ให้เกิดขึ้นจริง ในชีวิต"

รักไม่ลืมหูลืมตา

รักแบบหลืบลืมตา หรืออีกนัยหนึ่งจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า 'รักแล้วเอาหูไปนาเอาตาไปไร่' ความรัก ประเภทนี้ออกจะเขาขายรักมุกจนเกินพอดี รักจนทนรับสภาพกับความมีนของเขาไม่ไหว จนต้อง ปล่อยใจตัวเองว่าเขา รักคุณจะตาย แต่ที่เขาแอบไปกุกกิกกับคนอื่น ก็เพราะเขาอยากหาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาใน ชีวิต! เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คุณคิด ไปไกลได้ถึงขนาดนี้ คุณอาจไม่ผิดที่พยายามเก็บความรักของคุณในรูปแบบ เฉพาะ แต่สิ่งที่เราอยากแนะให้ทำคือลืมตา ดิน (เสียที) ลืมตาในรักของคุณแล้วไขมันให้คุณ ไม่วามันจะมาใน รูปแบบของฤทธิ์ทะเลาะ การกรีดเพื่อปลดปล่อย หรือ กระทั่งการพูดถึงปัญหาที่กำลังเกิด โปรดจงเข้าใจว่า ความรักเป็นเรื่องของความ 'จริง' ในชีวิต ถ้าคุณจริงจังที่จะรัก เขา เขาก็ต้องจริงจังในรักของคุณ แต่ถ้ามัน ไม่เป็นอย่างนั้นคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนความคิด (และคน) เสียที

ขอให้เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนทำได้ เพราะการรับรู้ความเป็นไปของเขา อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณคิดอะไร ออกไม่มี ใครเกิดมาแล้วมีรักอย่างที่ตัวเองคิดไว้ทุกคน แต่ฉลาดรักให้ได้ดีพอ

รักเอาแต่ใจ

รักประเภทนี้เป็นรักที่หน้ารั้าคณเป็นที่สุด คุณอาจเป็นตัวนัรั้าคณหรือไม่ก็เขา แต่ส่วนใหญ่เราเชื่อว่า เป็น ผู้หญิง นี่แหละ ไม่วาจะไปไหนมาไหนคุณต้องให้เขาโทรรายงานตลอด ถ้าเขาไม่โทรมาก็ทำหน้าเม่งใสเขา และจบลงด้วยการงอนแบบกระพืดกระพืด รักแบบนี้ยังรวมไปถึงการหึงหวงไม่เลือกหน้า เองให้หน่อยๆ หน่อยเถอะคะ ถ้าคุณหึงเพื่อน ผู้หญิงของเขาก็ควรจบลงด้วยการเคลียร์ถึงปัญหา เพราะบางครั้งคุณต้องเชื่อใจคนที่ตัวเองรัก ไม่ใช่หึงตะแถมแต่ เพื่อนผู้ชายที่ไปมาด้วย รักแบบนี้แหละที่ผู้ชายมักเหลืออดและบอกเลิกเอบุ ชะดิ้อๆ อ่าว! คุณข่อย่าใหม่้นเลยเถิดถึงขั้น นน เพราะความสัมพันธ์กวาจะกอดไคไม่ไช่เวลาแคสองนาที่ เอบ เป็นวาเปลี่ยนนิสัยเสียหน่อยก็คังไม่สาย เดี้นสายกลาง เป็นสิ่งที่ดีที่สุด งอนไค หึงไค แต่เอาแคพอนารัก อยางองแงเป็นเด็กสามขวบเพราะเดี๋ยวกุณจะไมเหลือหนุมๆ อีกเลย ในชีวิต

เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม

เราไม่ไคกำลังจะบอกถึงวิธีรับมือกับอาการอกหัก แต่เราเพียงอยากให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาที่คุณ กำลังเจอ คุณอาจจะร้องไห้ฟูมฟายหรือคลั่งแแบบมา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ร้องไปเถอะถ้าอยากจะร้อง ไม่ต้องมานั่งหมกเมิดว้า ฉินแข็งแกรงและรับไหว อวการเจ็บสุดข้มันตองเจอกันทุกคน บางคนอาจจะใช้เวลาเพียง นอยนิต สำหรับผู้หญิงลืม ยาก ฟังทำความเข้าใจกับรูปแบบของอาการเศรฐใคที่วาไวสั๊กหนอย ถึงแม้วูปาก ของคุณกำลังพรั้งพรออกมาวาคณ อยไมไคถ้าไมมีเขา(?)! แต่เชื่อเถอะ ถ้าเอบุเข้าจริง เมื่อเวลานั้นมาถึง ไมวา, คุณจะเจ็บสั๊กแคไหน ยังไงคุณก็ยังคงอยตอ ไปไค แต่เพียงทำหัวใจให้เข้มแข็งแล้วเรื่องรายๆ ก็จจะผานไปไค ในที่สุด

รักตัวเองไม่เป็น

ฟังดูคล้ายเรื่องแปลก ว่ามีจริงหรือคนที่ไม่รักตัวเอง บอกได้เลยคะวาคณเหล่านี้มีมากมายเสียจนนับไมถวน ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็มาจากการรักคนอื่นเสียจนลืมสองกระຈกดูตัวเอง ลืมถามควมตองการที่แท้จริงของตัวเอง และเผลอๆ ก็อาจสูญเสียความเป็นตัวเอง เพราะปล่อยให่วิธีคิดแบบผิดๆ ตองมาลึงสูเสียจนไม่เหลือวิญญาณ เพราะฉะนั้นไคเวลาแล้วที่ผู้หญิงอยางเราตองถามตัวเองให้ชัดเจนวา รักเพื่ออะไรรักจริงหรือไม่ เราเสียควม เป็นตัวเองไปแคไหน และรักแล้วเรามีความสุข หรือควมทุกขกลับมำกันแ่น ที่สำคัญ ฟังระลึกไวเสมอวาหากุณรักตัวเองเป็น คุณก็จะไครับความรักที่สมคากลับคืนมา แต่หากไม คุณก็จะกลายเป็นคนที่ตองเสียเปรียบคน อื่นไปตลอดชีวิต